

HARDWARE PR NEWS UNCATEGORIZED NEWS

DJI จับกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป เปิดตัว Spark โดรนขนาดพกพา ควบคุมง่ายด้วยท่าทางมือ

Techsauce Team 15 มิ.ย. 17

ในปีที่เทรนด์เทคโนโลยีหนึ่งที่กำลังมาแรงคือโดรน (Drone) หรือ อากาศยานไร้คนขับ ซึ่งแต่ก่อนเรามักเห็นโดรนใช้ในการทำข่าว ถ่ายภาพในพื้นที่เข้าถึงยาก แต่ตอนนี้โดรนถูกพัฒนาให้ใช้งานในหลายอุตสาหกรรม เช่นถ่ายภาพยนตร์ ทำการเกษตร รวมทั้งวางจำหน่ายสู่ตลาดถึงมือผู้บริโภคง่ายขึ้น ซึ่งล่าสุด DJI (ดีเจไอ) ผู้นำด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพทางอากาศและผู้ผลิตโดรนรายใหญ่ของโลกก็เปิดตัว Spark (สปาร์ค) โดรนขนาดพกพา ที่ให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงโดรนและใช้งานได้โดยง่ายตาม



Spark เป็นผลงานล่าสุดของ DJI ผู้นำด้านการผลิตโดรน ที่ต้องการออกแบบโดรนที่มีขนาดเล็กและใช้งานง่าย โดยสามารถพกพาได้อย่างสะดวกด้วยน้ำหนักเพียง 300 กรัม ซึ่ง DJI ให้นิยามไว้ว่า เบากว่ากระป๋องน้ำอัดลม และแค่เพียงหยิบออกจากกระเป๋าก็สามารถใช้งานได้ทันที สามารถควบคุมได้ด้วยมือ รีโมทคอนโทรล หรือโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งมาพร้อมกับเทคโนโลยีสำคัญ คือเป็นโดรนตัวแรกที่สามารถควบคุมการบิน และตัวคล่องตัวทำางมือเพียงอย่างเดียวในขณะที่บินบนท้องฟ้า พร้อมฟังก์ชันโหมดถ่ายภาพที่ทำงานง่าย จับภาพได้สะดวก

ความพิเศษของ Spark คือการใช้งานโดรนที่ควบคุมด้วยท่าทางของมือเพียงอย่างเดียว ถูกออกแบบการใช้งานที่ง่าย แม้ว่าผู้ใช้จะไม่เคยใช้โดรนมาก่อน ก็สามารถสั่งการด้วยการใช้มือ หรือ รีโมทคอนโทรลเพียงแคเครื่องเดียว



เมื่อ Spark บินออกจากจากมือ มันก็จะเข้าสู่โหมดท่าทาง (Gesture mode) โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการจับท่าทางการควบคุมด้วยฝ่ามือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสั่งการได้ด้วยการเคลื่อนไหวของมือ โดยสามารถสั่งให้ Spark บินออกไปเพื่อที่จะถ่ายภาพเซลฟี และเรียกให้โดรนบินกลับมาได้ด้วยมือเพียงอย่างเดียว



มิสเตอร์ เควิน ออน ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารของบริษัท ดีเจไอ จำกัด กล่าวว่า “ฟังก์ชันการควบคุมโดรนด้วยการใช้ท่าทางและเคลื่อนไหวของมือเพียงอย่างเดียวของ DJI Spark นับว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้เทคโนโลยีทางอากาศจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา ตั้งแต่การทำงานจนถึงการท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์ตรีม หรือในช่วงเวลาสำคัญกับเพื่อนและครอบครัว และ DJI Spark ก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติการถ่ายภาพทางอากาศมุมมองใหม่ๆ ที่ทำได้ง่ายขึ้น และพร้อมที่จะแพร่ภาพเหล่านั้นให้คนทั้งโลกได้เห็น”



โดย Spark ขับเคลื่อนด้วยพลังงานของแบตเตอรี่ LiPo เมื่อใช้รีโมทคอนโทรล ทำให้สามารถบินได้นานถึง 16 นาที และสามารถส่งวิดีโอ 720p แบบ real-time ได้ไกลถึง 2 กิโลเมตร

ราคาและการจัดจำหน่าย

DJI Spark จะมีให้เลือก 5 สี ได้แก่ สีขาว สีฟ้า สีเขียว สีแดง และสีเหลือง สำหรับราคาของ DJI Spark ในประเทศไทย ที่เป็นชุดมาตรฐาน จะประกอบไปด้วย ตัวโดรน แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และใบพัด 3 คู่ จะอยู่ที่ 20,000 บาท ส่วนอีกทางเลือกซึ่งเป็นชุดคอมโบ หรือ Spark Fly More Combo ที่ประกอบด้วย ตัวโดรน แบตเตอรี่สำรอง ใบพัดสำรอง 4 คู่ รีโมทควบคุม ตัวป้องกันใบพัด แทนชาร์จ กระเป๋าสะพาย และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ที่จำเป็น จะมีราคา 28,000 บาท ราคาและการจัดจำหน่ายของอุปกรณ์อื่นๆ ของ Spark จะประกาศให้ทราบให้ภายหลัง

สามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ DJI ในประเทศไทย โดยสีและชุด More combo จะมีวางจำหน่ายในร้านค้าที่แตกต่างกัน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปติดตามได้จาก www.dji.com/spark

เกี่ยวกับดีเจไอดี (DJI)

DJI เป็นผู้นำด้านการผลิต และพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีเกี่ยวกับโดรนที่ใช้ในเชิงการค้าและการพักผ่อน ก่อตั้งขึ้นและบริหารโดยกลุ่มผู้ที่รักการควบคุมเฮลิคอปเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการควบคุมการบินและรักษาเสถียรภาพของกล้อง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการถ่ายภาพทางอากาศ อุปกรณ์การผลิตภาพยนตร์ และแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย เชื่อถือได้และใช้งานง่ายสำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานและนักประดิษฐ์ทั่วโลก ปัจจุบัน DJI มีสาขาอยู่ทั่วโลกทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ได้รับความเชื่อถือในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการสร้างภาพยนตร์ งานก่อสร้าง เหตุการณ์ฉุกเฉิน การเกษตร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย จากลูกค้ากว่า 100 ประเทศ

108 shares

 108 Share  LINE  Tweet  Share  in Share  Messenger